

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN ĐẮK GLEI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VP  
V/v tăng cường vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong xử lý công việc

Đắk Glei, ngày tháng năm 2023

Kính gửi:

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 2369/UBND-KTTH ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong xử lý công việc.

Trong thời gian qua, tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm và công tác phối hợp thiếu chặt chẽ trong xử lý, trả lời, giải quyết hồ sơ, công việc của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra. Do đó, để khắc phục triệt để tình trạng này trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

**1. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:**

**a.** Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ hằng tháng đối với các nội dung kiến nghị, đề xuất của đơn vị, địa phương mình mà chưa được các Bộ ngành giải quyết kịp thời theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 622/TTg-TH ngày 05 tháng 7 năm 2023<sup>1</sup>, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2206/UBND-KTTH ngày 13 tháng 7 năm 2023 và của UBND huyện tại Công văn số 1426/UBND-VP ngày 20/7/2023

**b.** Định kỳ *trước ngày 13 hằng tháng*, tổng hợp, báo cáo những kiến nghị, đề xuất của đơn vị, địa phương mình đã gửi đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng chưa được xem xét, giải quyết kịp thời, thỏa đáng (*gồm các trường hợp: (1) cơ quan chuyên môn chưa có văn bản trả lời, giải quyết; (2) cơ quan chuyên môn đã có văn bản trả lời nhưng nội dung trả lời chung chung, không thể hiện rõ chính kiến là thống nhất hay không thống nhất, phù hợp hay không phù hợp hoặc trả lời đùn đẩy trách nhiệm cho cơ quan khác, ....; (3) cơ quan chuyên môn chưa trình, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh*) và gửi về Ủy ban nhân dân huyện (*qua Văn phòng HĐND-UBND huyện*) để báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

**2. Văn phòng HĐND-UBND huyện:**

**a.** Khi trình Ủy ban nhân dân huyện và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, địa phương phải rà soát bổ sung thời hạn thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo đúng quy định và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện.

**b.** Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, địa phương, tổng hợp, tham mưu UBND

<sup>1</sup> Về việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của địa phương.

huyện báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 18 hằng tháng** về những kiến nghị, đề xuất nhưng chưa được các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời, thỏa đáng và các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện nhưng các đơn vị, địa phương chưa thực hiện.

**c.** Chủ động, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, địa phương và việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện. Trường hợp cần thiết, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề xuất, kiến nghị làm việc trực tiếp với Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

**d.** Tổng hợp tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của Người đứng đầu các đơn vị địa phương để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài, chây ì, đùn đẩy trách nhiệm, những nhiều trong xử lý các hồ sơ, công việc nhất là việc giải quyết các hồ sơ, công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến công việc chung và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (đ/b);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Y Thanh**